



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 119/2542

วันที่ 6

ตุลาคม 2542

เรื่อง การวิเคราะห์เครดิตของประเทศ โดยบริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า บริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส จะส่งคณะผู้แทนเดินทางมาเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม ศกนี้ การเดินทางมาครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจประจำปี ของบริษัทมูดีส์ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เครดิตอย่างน้อยปีละครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 4-6 สัปดาห์ เมื่อจัดทำผลการวิเคราะห์แล้ว บริษัทฯ จะประกาศให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ และนักลงทุนอื่นๆ ทราบเป็นการทั่วไป

สำหรับข้อมูลที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์เครดิต จะประกอบด้วยข้อมูลหลักใน 2 ด้าน คือ

- 1.) ความเสี่ยงทางการเมือง ในด้านปัจจัยการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการหาเงินตราต่างประเทศ และความประสงค์ของรัฐบาลในการชำระหนี้
- 2.) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาความสามารถของประเทศในการใช้หนี้ที่มีอยู่และจะก่อขึ้นใหม่ ซึ่งมีปัจจัยที่จะได้นำมาพิจารณา คือ ภาระหนี้ สภาพคล่องระหว่างประเทศ ความสามารถในการปรับปรุงดุลการเงิน โครงสร้างของเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริหารเศรษฐกิจ เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดระดับเครดิตจะออกมาในรูปใด ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน เช่น สมาคมธนาคารไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRO) รวมทั้งผู้แทนธนาคารโลกและ IMF ที่ประจำประเทศไทย ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มิได้มีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่บริษัทมูดีส์ ให้ความสนใจข้อมูลจากภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะการมารวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสนใจในประเด็นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) การปรับโครงสร้างหนี้ ดุลการชำระเงิน และอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ รวมทั้งสภาพคล่องระหว่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยล่าสุดของบริษัทมูดีส์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2542 นั้น บริษัทฯ ได้คงระดับเครดิตของไทยที่ Ba1/NP สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาว / ระยะสั้น และได้เปลี่ยนสถานภาพด้าน เทรดดิตของประเทศ จากระดับเสถียรภาพ (Stable) เป็น ระดับบวก (Positive) เนื่องจากพิจารณาจากสภาพคล่องระหว่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น การปรับแนวโน้มเป็นระดับบวก (Positive) นี้ เสมือนเป็นการส่งสัญญาณว่า อาจจะปรับระดับเทรดดิตของไทยให้สูงขึ้นได้ในอนาคต แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ตามนัยที่กล่าวมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับเทรดดิตไทยสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก อาทิ S&P R&I และFitch IBCA จะจัดให้อยู่ในระดับ Investment Grade ในขณะที่ Moody's จัดให้อยู่ในระดับ Speculative Grade ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า

Posted 6 Oct 1999
